

Bài tuyên truyền xe lưu động về gia đình tỉnh Hà Nam, năm 2023

“Gia đình” 2 tiếng thân thương, cái nôi hình thành nhân cách mỗi con người. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Bác nói: *“Quan tâm đến gia đình là đúng, vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt”*. Thấm nhuần tư tưởng của Người, Đảng và Nhà nước ta thường xuyên quan tâm đến gia đình và có nhiều chủ trương, chính sách nhằm giữ gìn giá trị văn hoá gia đình, tạo mọi điều kiện để các ngành, các cấp và mỗi cá nhân chăm lo xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, hạnh phúc.

Trong xã hội hiện đại, gia đình chịu nhiều tác động của toàn cầu hóa và kinh tế thị trường, cấu trúc và quan hệ gia đình Việt Nam có những thay đổi, thậm chí có những thay đổi có thể làm mai một truyền thống. Thế nhưng, giá trị cơ bản của gia đình vẫn luôn là điều thiêng liêng đối với mỗi con người Việt Nam. Gia đình vẫn là thiết chế chứa đựng nhiều nét văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của gia đình đối với mỗi con người; trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 72/2001 lấy ngày 28 tháng 6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam.

Ngày 28 tháng 6 đã trở thành ngày truyền thống trong mỗi con người Việt Nam. Chúng ta hãy hành động vì gia đình, vì cộng đồng xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia hạnh phúc.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 06/CT-TW ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch 440/KH-UBND ngày 07/3/2023 về việc triển khai công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2023. Trong đó, Cuộc thi Tìm hiểu về gia đình Việt Nam với chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng” là một trong những hoạt động trọng tâm. Tạo sức mạnh truyền thông lan toả giá trị văn hoá gia đình, con người Việt Nam giàu lòng nhân ái, khoan dung, chân thành, tín nghĩa, trọng đạo lý, cần cù, chăm chỉ, tiết kiệm, sáng tạo, khát vọng, hiện đại

Cuộc thi được phát động vào ngày 21/4/2023 - Ngày Sách Việt Nam. Ngày tôn vinh giá trị của sách, khuyến khích phong trào đọc sách trong nhân dân.

Cuộc thi được tổng kết và trao giải vào ngày 28/6/2023 - Ngày gia đình Việt Nam, Ngày mọi công dân Việt Nam quan tâm hơn đến gia đình mình, Quốc gia mình xây dựng “Gia đình hạnh phúc – Quốc gia thịnh vượng”.

Ban tổ chức đã ban hành Thể lệ và 8 câu hỏi dự thi được đăng tải trên trang thông tin điện tử: thuvienhanam.vn

Tham gia cuộc thi là dịp chúng ta tìm hiểu về giá trị gia đình, giá trị hạnh phúc, khát vọng con người Việt Nam: **“Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”**. Xây dựng Quốc gia hạnh phúc cần bắt đầu từ xây dựng gia đình hạnh phúc.